



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p>การดูแลสุขภาพทีมฟุตบอลจากถ้ำหลวง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. แสดงความคืบหน้าอาการของโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชน ว่า ทั้ง 13 คนได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพของ รพ. สุขภาพร่างกายดีขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2-3 กก. ขณะนี้อยู่ใน ช่วงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ โดยทำกิจกรรมกลุ่มตามกระบวนการทางจิตวิทยา อาทิ การสำรวจความรู้สึกภายใน การจัดการกับความรู้สึก การสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา เพื่อให้ทุกคนมีสภาพจิตใจพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลังออกจากถ้ำ. ซึ่งคาดว่าจะในวันที่ 19 ก.ค.นี้</p> <p>อาการล่าสุดเช้าวันนี้ กลุ่มแรก 4 คน อาการทั่วไปปกติ ให้อาชีพชิววันครบ 7 วันแล้ว กลุ่มที่สอง 4 คน อาการทั่วไปปกติ รับประทานอาหารปกติ ผลเอกซเรย์ปอดปกติทุกคน ให้อาชีพชิววันครบ 7 วันแล้ว และกลุ่มที่สาม 5 คน อาการทั่วไปปกติ รอให้อาชีพชิววันครบ 7 วัน สำหรับแผนการดูแลต่อเนื่องหลังจาก รพ. ได้ให้รพ.แม่สาย และ รพ.สต. ในพื้นที่ อ.แม่สาย ร่วมกันดูแลทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ ร่วมกับทีมหมอครอบครัว และครูในโรงเรียน โดยมีสมุดคู่มือสุขภาพให้คำแนะนำด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพ และการติดตามน้ำหนักตัว ซึ่งได้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดตามผลในระบบโรงเรียนแล้ว</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก "ภาคย์ โลหารชุน" เผยแพร่ภาพกำลังสวมกอดกับ เด็ก ๆ ทีมหมูป่า ๆ พร้อมข้อความว่า เจอกันที่โคราช และยังระบุว่า สิ่งที่ประทับใจเด็ก ๆ คือเรื่องความสดใสชื่อเต็งยงสา มองโลกในแง่ดี มีขวัญ&กำลังใจเยี่ยม แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อม/สถานการณ์วิกฤติ ทุกวันเด็ก ๆ จะไปขุดโพรงหาทางออกโดยใช้เศษหินได้ลึกถึง 5 ม. ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้กินข้าว ส่วนโค้ชเอกจิตใจดีงาม เป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง สังเกตเห็นว่าโค้ชจะให้เด็ก ๆ อิ่มก่อน โดยแบ่งอาหารในส่วนของตนให้เด็ก ซึ่งเด็กทุกคนทราบถึงความเสียสละของทุกคนในการค้นหาพวก เขา และมั่นใจว่าเด็ก ๆ จะเติบโตเป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมของประเทศ ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตต่อไป</p>
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้ผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของทั้ง 13 คน ครบหมดแล้ว ทุกคนไม่ได้ป่วยหรือติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ ส่วนสภาพจิตใจมีจิตแพทย์ดูแล สำหรับการชมสารคดีต่างประเทศเกี่ยวกับการกู้ภัยช่วยเหลือ 13 คนในถ้ำหลวงนั้น ควรชมเพื่อรู้ทางเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ แต่ไม่ควรวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ทุกแง่มุม เพราะอาจกระทบกระเทือนจิตใจ</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 3,5,7,9 ThaiPBS, TNN24 M2F</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับ ญาติสามารถเยี่ยมใกล้ชิดโดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังเข้าเยี่ยม สำหรับการดูแลด้านจิตใจทุกคนมีสภาพจิตใจดี ไม่มีอาการเครียดหรือกังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ของรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ประเมินติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนการดูแลต่อเนื่อง</p>
<p>ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้จัดทำคำแนะนำ ข้อควรระมัดระวังในการถามเด็ก และข้อเสนอแนะในเชิงจิตวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากล 2 ประการ เพื่อให้ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และครอบครัว ใช้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน โดยคำนึงถึงสิทธิของเด็ก ความปลอดภัย และความพร้อม ทั้งนี้ การนำเด็ก ๆ และโค้ชมาออกกรายการอาจส่งผลกระทบต่อหลายรูปแบบ</p> <p>ด้าน พญ.รัชณี ฉลอมเกื้อกุล ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ลักษณะคำถามควรเป็นคำถามปลายเปิดและเป็นเชิงบวก ให้เด็กได้เล่าเรื่องราวเองตามความพร้อมของแต่ละบุคคล ได้ทบทวนและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในความสามารถที่เด็กใช้ดูแลตัวเองและทีม ความเข้าใจต่อการช่วยเหลือของผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและต่างชาติ</p> <p>-กล่าวว่า ต้องชื่นชมศักยภาพของทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่จัดโปรแกรมดูแลอย่างมืออาชีพ รมว.สธ. และปลัด สธ. ได้เข้าเยี่ยมอาการครั้งล่าสุด ยืนยันว่าอาการดีขึ้นแล้ว คาดว่าจะกลับบ้านได้ในวันหยุดสุดนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความห่วงกังวลผลกระทบต่อทางจิตใจที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูต่อไป โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใน 1 เดือนหลังจากนี้ขอให้งดเว้นไว้ก่อน ข้อห่วงใยอีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประการคือ การยื่นข้อเสนอต่างๆ เช่น การศึกษา การให้สัญชาติ หรือความช่วยเหลือใดๆ นั้น ควรเป็นไปตาม ธรรมชาติและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม จึงจะทำให้ทั้ง 13 คนข้ามพินอย่างมีความสุข</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า</p> <p>มติชน</p>	<p>เรียกคืนยาลดความดัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขาธิการ ออย. แฉลงข่าวถึงการเรียกเก็บยาความดันโลหิต "วาลซาร์แทน" ว่า ยาวาลซาร์แทนที่เรียกเก็บในครั้งนี้เป็นยาที่ใช้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เนื่องจากบริษัทผลิตยาลดความดันในยุโรปตรวจสอบพบการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบจากบริษัท ZheJiang HuaHai Pharmaceuticals ประเทศจีน จึงมีการระงับยาทันทีและแจ้งเตือนอย.ทั่วโลก อย.จึงได้ทำหนังสือถึงบริษัทยาทั้ง 2 แห่ง คือ บริษัท สลิสมการแพทย์ จำกัด และ บริษัท ยูนิซัน จำกัด เพื่อให้เรียกเก็บยาคืนทันที รวมถึงแจ้งไปยังแพทย์และรพ.ที่ใช้นี้ ให้แจ้งเตือนผู้ป่วยนำยามาเปลี่ยนคืน ซึ่งไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการแจ้งเตือนในเรื่องนี้</p> <p>การเรียกเก็บยาคืน เป็นยาทุกล็อตการผลิต เพราะไม่มีข้อมูลว่าวัตถุดิบที่ปนเปื้อนเกิดขึ้นเมื่อไร แต่เท่าที่ทราบจากการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยาที่ไม่พบการปนเปื้อน ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีการปนเปื้อนแค่บางล็อต แต่ต้องเรียกเก็บคืนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาดังกล่าวแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น ทั่วโลกยังไม่มีกรณียืนยันในเรื่องนี้ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะยาว จึงไม่ยากให้ผู้ป่วยที่รับประทานยาดังกล่าวกังวลและหยุดยาเอง แต่ให้นายไปเปลี่ยนที่รพ. ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยที่รับประทานยาดังกล่าว การฟ้องร้องต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน แต่ขณะนี้ทั่วโลกยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการเรียกเก็บยาคืนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อทำลายต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ยาลดความดันโลหิตมีหลายกลุ่ม ยาวาลซาร์แทนที่เรียกคืนเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่มีการใช้มาก จากข้อมูลปี 2560 พบว่า ประเทศไทยใช้ยาความดันโลหิตรวม 30 กว่าล้านเม็ด เป็นยาวาลซาร์แทนจาก 2 บริษัท 6 ล้านเม็ด ทั้งนี้ หากประชาชนยังไม่สะดวกที่จะนำยามาเปลี่ยนขอให้รับประทานยาเดิมไปก่อน เพราะปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลว่าก่อให้เกิดมะเร็งในผู้ป่วย แต่หากหยุดยาเพียง 7-10 วัน อาจจะหัวใจวายถึงแก่ชีวิตได้ โดยสารที่พบปนเปื้อนในวัตถุดิบ คือ สารไนโตรซามีน ที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง แต่พบเพียงเกิดปัญหาในหนูทดลอง ส่วนยาลดความดันที่ผลิตโดย 2 บริษัทดังกล่าว ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาการปนเปื้อน เพราะวัตถุดิบมาจากคนละแหล่งผลิต</p> <p>สำหรับบริษัทจีนที่ผลิตวัตถุดิบดังกล่าว มีการผลิตมาตั้งแต่ปี 2555 แต่ไทยมีการนำเข้าวัตถุดิบปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตว่านำวัตถุดิบเข้ามา ทำไรและทำเป็นยาจำนวนเท่าไร และในระดับโลกต้องมีการตรวจสอบว่าวัตถุดิบที่ผลิตโดยบริษัทดังกล่าวมีปัญหาหรือไม่ ส่วนยาวาลซาร์แทนที่ไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากโรงงานของจีนที่มีปัญหา ในไทยมีอีก 5 บริษัท 14 ชื่อการค้า 38 ตำรับยา</p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค โดยการสำรวจสุขภาพประจำปีครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ปี 2552 และ 2557 พบว่า ความชุกของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 20 เป็นเกือบร้อยละ 25 หรือคิดเป็น 13 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไต นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สธ. พบว่า อัตราการป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง ปี 2558 - 2560 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 900 ต่อแสนประชากร เป็นมากกว่า 1,300 ต่อแสนประชากร สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p>	<p>สธ.ห้ามใช้กรดไขมันทรานส์ในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน หรือไขมันทรานส์ และอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มีผลบังคับใช้ใน 180 วัน ว่า ไขมันทรานส์เป็นไขมันอิ่มตัว เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้ประเทศอเมริกาและหลายประเทศสั่งยกเลิกการใช้ ซึ่งมักใช้กับอาหารกลุ่มของทอด เช่น โดนัท พัพฟี่ พาย เป็นต้น ในเชิงอุตสาหกรรมนิยมใช้เพราะจะทำให้กลิ่นหายไปและสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>ส่วนในประเทศไทย ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีประกาศ 180 วัน โดยอย. ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และอาจารย์ด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ศึกษาอันตรายที่เกิดจากไขมันทรานส์ เพื่อวางแผนยกเลิกการใช้มา 2-3 ปี จนได้ข้อสรุปว่าจะมีการขอยกเลิก ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ขอเวลา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p>6 เดือนในการปรับตัว ซึ่งตั้งแต่ ม.ค.2562 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะไม่มีการใช้ไขมันทรานส์ในการผลิตอาหารอีก เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทะวิจิตรวงษ์ รองเลขาธิการ ออย.กล่าวว่า หากประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ จะเข้าไปดูแลผู้ผลิต เบื้องต้น จะต้องบอกก่อนว่าใช้กระบวนการใดในการผลิต จากนั้นจึงไปสุ่มตรวจอาหารที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ในอาหารต้องมีกรดไขมันอิ่มตัวเช่นเดิม เพราะไขมันทรานส์ทั้งไขมันทรานส์ธรรมชาติ และที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจน</p> <p>-ด้าน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้จริงหลังจากที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ออย. ควรเริ่มควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทันที นอกจากนี้ต้องตรวจสอบโรงงานหรือผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับอาหารที่ส่งออกนอกประเทศที่ปราศจากไขมันทรานส์ 100%</p> <p>-ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มาตรการและคำสั่งนี้จะทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ผู้ผลิตได้เริ่มปรับตัวให้ไม่มีไขมันทรานส์แล้ว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คาดว่า ประกาศห้ามไขมันทรานส์จะมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมประเภทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยต้องปรับปรุงการผลิตทุกอย่างตามมาตรฐานโดยแนวโน้มอาหารโลกกำลังมุ่งสู่การผลิตอาหารพร้อมรับประทาน อาหารเสริมสุขภาพ อาหารเชิงยา และอาหารที่เจาะกลุ่มลูกค้าแต่ละวัยที่ต้องการสารอาหารแตกต่างกัน รวมถึงการผลิตอาหารใหม่ที่ใช้โปรตีนจากพืชแทนโปรตีนจากสัตว์</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว นางภรณ์ ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องที่ติดต่อผู้บริโภค แต่ในส่วนของผู้ประกอบการอาจต้องปรับปรุงหรือปรับสูตรการผลิตใหม่ ซึ่งอาจกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เบื้องต้นประเมินว่ากลุ่มหุนที่จะได้รับผลกระทบคือ กลุ่มที่ขายสินค้าประเภทเบเกอรี่ อาทิ AU, SNP, กลุ่มสหพัฒน์ และกลุ่มซีพี เป็นต้น</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวหุ้น</p>	<p>-เสนอข่าว ธุรกิจ ค้าปลีก-ฟาสต์ฟู้ด -เบเกอรี่ ประกอบด้วย แมคโดนัลด์ KFC เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ออฟเตอร์ยู ฯลฯ ต่างออกมาชี้แจงว่าประกาศดังกล่าวไม่กระทบธุรกิจ ยืนยันสินค้าปราศจากไขมันทรานส์</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ให้ความรู้เรื่องไขมันทรานส์ และเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะผู้บริโภคจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์วงการอาหาร ว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการอาหารจะตระหนักถึงปัญหาสุขภาพเพื่อลดโรคร้ายให้กับผู้บริโภค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p>	<p>-กล่าวว่า การที่รัฐออกมาเอาจริงเอาจังต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและสังคมควรสนับสนุน แม้จะรู้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอาหาร แต่เป็นการยอมแลกที่คุ้มกับสุขภาพของประชากรในประเทศที่มีโภชนาการที่ดีขึ้น</p>
<p>M2F คอลัมน์ M2F TALK: Twitter</p>	<p>-กล่าวว่า อีกประมาณ 6 เดือน เมืองไทยจะเข้าสู่ยุคอาหารปลอดภัยจากไขมันทรานส์ งานนี้ .สาธารณสุขถือว่า "ล้ำ" มาก แต่การบังคับใช้กฎหมายจะเข้มงวดไปถึงระดับตลาดนัด หรือเฉพาะสินค้าที่ต้องขอ ออย. ตอนนี้อยู่ไม่แน่ชัด</p> <p>-ผู้ใช้ชื่อ @Thidakam ชื่นชมก.สาธารณสุข ภายใต้การนำของ นพ.ปิยะสกล ที่ทำสิ่งดี ๆ หลายอย่าง เช่น UCEP และการแบนไขมันทรานส์ ซึ่งทั้ง 2 เรื่องมีผู้เสียประโยชน์ แต่ภาพรวมแล้วสุขภาพคนไทยดีขึ้น</p>
<p>ทีวีช่อง NBT</p>	<p>พัฒนาห้องแล็บ รพร.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง NBT	<p>วันรณรงค์ดื่มน้ำสุราแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ปัฐมพงษ์ ประถมภักดิ์ ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกฯ พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และ ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561” ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราตลอด 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา และนำไปสู่ การลด ละ เลิก เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัวยุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ และเป็นสาเหตุของโรคอีกกว่า 200 โรค ทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละ 22,672 ราย ทั้งนี้ นายกฯ ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า “ลด ละ เลิกสุรา พารอบครัวเป็นสุข”</p>
สปริงนิวส์	<p>แผนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการทำงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ และพิจารณาการเตรียมการรับการติดตามความก้าวหน้าจากคณะทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ ขององค์การสหประชาชาติ (UNIATF) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้จัดให้ไทยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการ สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเป็นอันดับ 3 ของโลกร่วมกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ และเป็นอันดับ 1 ของ เอเชีย</p> <p>การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ดำเนินการตาม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2.เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3.การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคี เครือข่าย 4.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล มีศูนย์ข้อมูลกลางเชื่อมโยงทุกระดับ ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรและกลุ่มประชากรเฉพาะ 5.ปฏิรูปการจัดการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้ สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ เช่น คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน รพ.ทุกระดับ ทีมหมอครอบครัว และ 6.พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ</p>
สปริงนิวส์	<p>นักบริหารการเงินฯ ภาครัฐจัดกิจกรรม CSR</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. และพล.ต. เดชนิธิศ เหลืองงามขำ รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม พร้อมคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR หลักสูตรนักบริหาร การเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง โดย มอบทุนการศึกษา 13 ทุน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน และอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนวัดรางจระ เข้ โรงเรียนวัดใหม่ตำหนาน และโรงเรียนเสนา (เสนาประสิทธิ์) และมอบชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแก่ รพสต.รางจระเข้ พร้อมทั้งร่วมกันเปิดป้ายตำบลสีขาวปลอดภัยยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีประจำรัชกาลที่ 10 ที่ ลานเอนกประสงค์ อบต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา</p>
สวท. พิมพ์ไทย	<p>งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สธ.จะจัดงาน 100 ปีการสาธารณสุข ไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 และห้องประชุมจูปีเตอร์ 4-16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. นี้ โดยกรมฯ นำมหกรรมสมุนไพรมหาชาติ ครั้งที่ 15 มาร่วมงาน ภายใต้หัวข้อ “โลก มั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” มีการนำกิจกรรมเด่นของกลุ่มนักเรียน ได้แก่การแข่งขันประกวดวาดภาพภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมหาชาติ มาจัดแสดง ส่วนมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะนำเสนอ การพัฒนาจากสมุนไพรมหาชาติมาพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบัน วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านสมุนไพรมหาชาติ ขณะที่องค์การเภสัช กรรม จะจัดแสดงเครื่องจักรผลิตยา เครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมถึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และจำหน่ายในราคาพิเศษด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดนิทรรศการความเป็นมาของ กรมการแพทย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน (2461-2561) โดยแสดงนวัตกรรมและผลงานที่โดดเด่น และยังจัดกิจกรรมรักษ โลก พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน มีการให้บริการจากรพ.ในสังกัด โดยจัดทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง ให้บริการและ ตรวจเช็คสุขภาพแก่ประชาชน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตรวจ พบว่าผักไฮโดรโปนิกส์ที่จำหน่ายในห้างค้าปลีกมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน ว่า ออย.ได้มีการเฝ้าระวัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต่อเนื่องทุกปี และยังคงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณสารเคมี วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิด รวมทั้งการแสดงผล ซึ่งจากข้อมูลเดือน มิ.ย. ได้ส่งตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 132 ชนิด พบผ่านมาตรฐานร้อยละ 86.50 ต่ำกว่ามาตรฐานร้อยละ 13.50 ได้สำรวจและพัฒนาสถานที่การคัดและบรรจุผัก ผลไม้ ให้เป็นไปตามประกาศ 101 แห่ง ทั้งนี้ หากพบการผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายผักที่มีปริมาณสารพิษตกค้างเกินกำหนด จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
ไทยรัฐ	<p>สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งการแพทย์แผนไทยไม่ได้เน้นฆ่าที่ตัวมะเร็งโดยตรง แต่ใช้วิธีการแบบองค์รวม คือใช้หลากหลายวิธีร่วมกันเพื่อให้มีผลในการบำรุงสุขภาพ ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจกลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติ หาสาเหตุที่ทำให้ร่างกายขาดความสมดุล ลดส่วนเกิน และแก้ไขส่วนที่ขาด ส่วนการใช้สมุนไพรบางอย่าง ซึ่งมีฤทธิ์ทางยานั้น ควรปรึกษากับแพทย์แผนปัจจุบันก่อน เพราะสมุนไพรบางตัวหากใช้มากเกินไปจะเกิดผลเสียตามมา</p> <p>ปัจจุบันกรมฯ มีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดตามตำรับยาเพื่อนำไปใช้รักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ "เบญจอำมฤตย์" ในผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับที่ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ส่วนประกอบ ได้แก่ ดีปลี พริกไทย ทนที ชิงแห้ง ยาตำ หรือว่านหางจระเข้ มะกรูด ดีเกลือ มหาหิงคุ์ และรงทอง ซึ่งทำในรูปแคปซูลบรรจุผงสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา ช่วยฟอกอุจจาระ ชำระล้างลำไส้ที่เป็นเมือกมัน</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	<p>การพัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ข้อมูลว่า ตลาดสมุนไพรใหญ่ของโลก คือจีนและอินเดีย อันดับ 3 อาจเป็นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ส่วนตลาดสมุนไพรของประเทศไทย ปี 2560 โตขึ้นกว่า 30% ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย ระบุว่า ประเทศไทยส่งออกสมุนไพรและสารสกัดปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท และจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ พบว่ามีพันธุ์พืชในประเทศไทยที่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์แล้วกว่า 20,000 ชนิด ในจำนวนนี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้ง ไทยมีตำรับตำรายาประมาณ 2 หมื่นกว่าชนิด แต่มีการนำมาใช้และขึ้นทะเบียนหลักกร้อยเท่านั้น เพราะฉะนั้น ประเทศไทยมีโอกาสมากที่จะนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคหรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ซึ่งภาครัฐได้มีแผนการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ</p>
ไทยโพสต์	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำทีมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการจัดจุดแสดงเครื่องดื่มิงกระแสปวดบอลโลกในการเพิ่มยอดจำหน่าย โดยการตกแต่งและมีการแถมของที่ระลึก ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วม เฝ้าระวัง หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนมายังสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ hfocus.com	<p>ศูนย์กายอุปกรณ์ รพ.สต.วังประจัน</p> <p>-เสนอข่าว นายวัฒนชัย ไชยจิตต์ ผอ.รพ.สต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เปิดเผยว่า ชมรม อสม.วังประจัน จ.สตูล ได้นำเงินรางวัลจากการประกวดใช้งานแอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" จัดซื้อกายอุปกรณ์ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน ซึ่งรพ.สต.วังประจัน ได้วางรูปแบบการบริหารจัดการอุปกรณ์การแพทย์ในชุมชน โดยให้อสม.ค้นหาและรับบริจาคเข้าศูนย์กายอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>
ข่าวสด	<p>นโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รักษาการ ผอ.สวรส. และ ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน" ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในมิติทางสังคม และนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือพัฒนาสู่การเป็นนโยบายต่อไป มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 18 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป มีแผนการดำเนินงานหลัก 4 ด้าน คือ 1.การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนด้วยโอกาสในสังคม 2.การขับเคลื่อนการทำงานผ่านพื้นที่ปฏิบัติการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นําร่อง 3.การสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อผลการวิจัยกับนโยบาย และ 4.การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการ ให้กับ คนทำงานด้านประชากรกลุ่มเปราะบาง
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้มอบให้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ เป็นประธานแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้ามาจาก ต่างประเทศ พร้อมเร่งมาตรการออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันการนำเข้า กรณีการสำแดง เท็จ โดยให้กรมศุลกากรเข้มงวดตรวจสอบทางกายภาพ ส่วนกระทรวงมหาดไทย ให้จัดเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ตรวจสอบโรงงานที่เข้าข่ายประกอบกิจการดังกล่าวทั่วประเทศ และพิจารณากำหนดโรงงานคัดแยกขยะให้เป็นโรงงาน ทำการประเมินสิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนพื้นที่ปนเปื้อนและได้รับผลกระทบแล้ว ให้กรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยไป แก้ไขโดยเร่งด่วน</p>
พิมพ์ไทย	<p>ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ณิศา สุเมธโชติเมธา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี กล่าวว่าสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ร่วมกับศูนย์กู้ชีพเรนทร ได้ฝึกเสริมทักษะช่วยฟื้นคืนชีพให้สื่อมวลชน เพื่อรับมือกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตรา รอดชีวิตได้ถึง 3 เท่า ภายใต้โครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน สนับสนุนโดย สสส.</p>
เดลินิวส์	<p>กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ร่วมลง นาม “ความร่วมมือการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร” เพื่อขับเคลื่อนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดูแลสุขภาพประชาชนใน กทม. โดยการทำงานจะมีคณะกรรมการกองทุนฯ จากตัวแทนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทั้งกทม. สธ. สปสช. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 9 ด้าน และผู้แทน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch